



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สัมภาษณ์พิเศษ ธีรุต อินทรปาลณ วรการกีฬาขัดแย้งกันแค่ความคิด

คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ

การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือเป็นกระทรวงที่มีมติที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะหากดูจากหน่วยงานที่อยู่ในความดูแล และโดยตัวรวม.ท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนายสุวิทย์ ขอมมณี ก็ไม่น่าจะมีเหตุต้องเพิ่มบุคลากรมาช่วยงานที่สำคัญ บุคคลที่เข้ามารับตำแหน่งรมช.ดังกล่าวคือ ดร.ธีรุต อินทรปาลณ ซึ่งชื่อนี้หากมองในวงการอื่นอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จัก แต่ในแวดวงกีฬาเมืองไทย ดร.ธีรุต คือคนกีฬาชื่อดังที่มีตำแหน่งระดับนานาชาติห้อยท้ายเป็นกระบุง

ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) หนึ่งเดียวของไทย, รองประธานสหพันธ์เทควันโดโลกและอดีตนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย, รองประธานสหพันธ์ยิงเป้าบินอาเซียน, อดีตนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย, ประธานสหพันธ์โบว์ลิ่งนานาชาติ(โซนเอเชีย) ฯลฯ

ดร.ธีรุต บอกเล่าถึงความเป็นมาก่อนเข้าทำหน้าที่มีชื่อของนายสุวิทย์ ขอมมณี ก่อนจะเข้าทำงานอย่างเป็นทางการภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 8 พ.ค. หลังจากนายสุวิทย์ เข้ารับตำแหน่ง ผมก็ได้รับการติดต่อให้เป็นที่ปรึกษา ก็ตั้งใจทำงานตรงนั้นไป ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ผมเพิ่งกลับจากการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน นายสุวิทย์ อยากให้ผมมาช่วยงานชิ้นหนึ่ง และขอร้องว่าอย่าปฏิเสธ ผมก็บอกว่ายินดีจะช่วยงานอยู่แล้ว

ตอนนั้นไม่รู้หรือว่าจะให้ทำอะไร จากนั้นนายสุวิทย์ก็เล่าว่าเพิ่งได้เข้าพบพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกฯ ซึ่งนายกฯเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงท่องเที่ยวฯ มีรมช.เข้ามาช่วยงาน จากนั้นพล.อ.สุรยุทธ์ ก็ถามว่ามีใครในใจหรือยัง นายสุวิทย์บอกว่าเสนอชื่อผมเข้าไป พล.อ.สุรยุทธ์ บอกว่า โอเค คนนี้ผมรู้จัก ให้เอาเข้ามาร่วมงานเลย ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็น รมช. ตำแหน่งนี้ถือเป็นเกียรติแก่ตนเอง และตระกูลอินทรปาลณ เป็นอย่างยิ่ง ทันทีที่ได้รับตำแหน่งผมก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งให้ นายฉัตรศักดิ์ ร็อกส์ ประธานไอโอซี ทันที ซึ่งนายฉัตรศักดิ์ ร็อกส์ แสดงความยินดีกับผมด้วยที่ได้รับตำแหน่งสำคัญนี้ ตรงนี้ไม่มีธรรมเนียมไอโอซีข้อใดระบุว่าห้ามไอโอซี เอมเบอร์มีตำแหน่งทางการเมือง การที่ผมได้เป็นรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ได้ผิดกฎอะไร เพราะก่อนหน้านี้ไอโอซีของเปรู และจีน ก็เคยเป็นรัฐมนตรีของประเทศตนเองมาแล้ว ‘ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านใดเป็นพิเศษ การเข้ามาทำงานครั้งนี้ ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกีฬาเป็นหลัก ซึ่งผมกับนายสุวิทย์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวนักกีฬา โดยงานหลักช่วยดูงานที่ต้องประสานกับสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ(สพก.) ให้ช่วยดูงานสถาบันการพลศึกษา(สปส.) เพราะเคยมีประสบการณ์ เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มาก่อน และเร่งปรับปรุงพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 ให้ทันสมัยขึ้นเพราะเราใช้พ.ร.บ.นี้มา 22 ปีแล้ว

นอกจากนี้ยังให้ช่วยดูงานคณะกรรมการกีฬามวยทั้งหมด งานกีฬาอาชีพทุกกีฬา รวมทั้งการดูแลให้ผลตอบแทน นักกีฬา ที่กระทรวงฯกำลังดำเนินการอยู่ด้วย ทั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะมีประสบการณ์อยู่ใน วงการกีฬามากกว่า 40 ปี รวมทั้งจะต้องแก้ปัญหาผลกระทบในการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าจะต้องหาเงินอย่างไร และหาช่องทางอย่างไร เพราะนักกีฬาทีมชาติต้องใช้งบประมาณในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จะหยุดชะงักไม่ได้ ต้องดูว่าจะ เชิญภาคเอกชนมาบริจาคเงินอย่างไร โดยอาจจะใช้การลดหย่อนภาษีได้ 200 % เหมือนกับที่ภาคเอกชนบริจาคให้ มหาวิทยาลัยฯ

ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดคืองานกีฬาระดับนานาชาติต่างๆ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ การจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8-18 ส.ค.นี้ , การจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ระหว่าง วันที่ 6-15 ธ.ค. , การจัดกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-27 ม.ค.2551 , การส่งนักกีฬาเข้าแข่งเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ที่มาเก๊า ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-3 พ.ย.นี้ โดยในส่วนของซีเกมส์ ตอนนี้อยู่ต้องเร่งเดินหน้าให้เร็วที่สุด ขณะนี้ได้ทำตารางงานเรียบร้อยแล้ว โดยการประชุมแต่ละ ครั้ง หลังประชุม 24 ชม.จะต้องทำรายงานเสนอรัฐมนตรีและปฏิบัติงานได้จริง

‘รู้สึกอย่างไรที่มีคนมองว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในวงการกีฬา และการนำดร.ณัฐ เข้ามานั่งเก้าอี้รมช.จะยิ่งตอก ย้ำให้วงการกีฬาแบ่งก๊กแบ่งขั้วชัดเจนยิ่งขึ้น ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร ความขัดแย้งในวงการไม่ได้มีอะไรมากมายนัก สิ่ง ที่ขัดแย้งกันก็คือเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกัน ขอเพียงปรับทัศนคติได้ คุยกันให้เข้าใจ ก็ไม่มีปัญหา ‘มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า กระทรวงเล็กอย่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่เหมาะสมที่จะมีรมช. ผมตอบไม่ได้หรือสำหรับคำถามนี้ ต้องไปถามคนที่ บอกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่เหมาะสมจะมีรมช.มากกว่า เพราะผมได้รับโปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่งนี้ และพร้อม จะทำงานเต็มที่ ผมคิดว่าคำถามนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบด้วยซ้ำหากต้องการที่จะเอาไปตีความกันต่อ และที่ผมพูดเกี่ยวกับ งานกีฬาทั้งหมดมา คุณคิดว่ามันสำคัญหรือเปล่า ‘การเข้าร่วมร่วมกรม.ในขณะที่กระแสความนิยมในรัฐบาลชุดนี้ตกต่ำลง ยืนยันว่าไม่ได้สนใจกับเสียงนกเสียงกาเพียงไม่กี่เสียง ขอแค่ทำงานหนักก็น่าจะเพียงพอ ผมไม่รู้ว่าจะเอาที่คนมาวัด ต้องดูด้วย ว่ากรม.ทำงานหรือเปล่า ทุกคนก็ทำงานกัน เพียงแต่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา วงการกีฬาทุกคนก็ทำงานหนัก ขอ เพียงอย่านำเรื่องส่วนตัวเข้ามา เพราะทุกอย่างที่ผู้บริหารงานกีฬาตัดสินใจทำอะไรลงไปนั้นทุกอย่างจะตกถึงตัวนักกีฬา อยากให้ทุกคนมองย้อนว่าจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาทำงานกีฬาคืออะไร